

ตามลำนายทุน สั่งตัดไม้ชิงชัน

เจ้าหน้าที่ป่าไม้กวาดจับพวกตัดไม้ทำลายป่าอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 16 พ.ค. นายอรรถพล เจริญชันษาหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า(สปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่าขณะนี้ ทส.ได้สนธิกำลังระหว่างชุดพยัคฆ์ไพร่ กรมป่าไม้ ชุดพญาเสือ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ชุดฉลามขาว กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายต่อขบวนการลักลอบทำไม้มีค่าหายากข้ามชาติ คือ ไม้ชิงชัน ไม้ประดู่ ท้องที่รอยต่อจ.แพร่-น่าน โดยเฉพาะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่มะปิ้ง ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอง ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำสาฝางชาวตอนขุน ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำสาและป่าแม่สารฝางซ้าย ถือเป็นป่าชิงชันที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของประเทศผืนสุดท้ายของประเทศ ไทย ประมาณ 5 หมื่นไร่ โดยร่วมกับทหาร กอ.รมน. และตำรวจ จัดการกับกลุ่มนายทุนไทยที่เข้ามาลักลอบตัดไม้ชิงชันส่งไปขายต่างชาติผ่านเส้นทางลำเลียงที่จุดผ่านแดน อ.เชียงของ จ.เชียงราย รวมทั้งผ่านท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือคลองเตย ทั้งนี้ ไม้ชิงชันมีความหายากเทียบเท่ากับไม้พะยูน ไม้ชิงชันท่อนหนึ่งยาว 2 เมตร หน้ากว้าง 6-8 นิ้ว คนตัดจะได้รับเงินทันที 2 หมื่นบาทแต่เมื่อมีการซื้อขายในประเทศ ราคาจะพุ่งไปถึงตารางเมตรละ 5-6 แสนบาทและถ้าส่งไปขายยังต่างประเทศ ราคาจะพุ่งไปถึงตารางเมตรละ 2 ล้านบาท เพราะไม้ชิงชันเป็นที่ต้องการของต่างประเทศมาก นำไปทำเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ต่างๆ วัตถุมงคล รวมทั้งน้ำมันหอม

หัวหน้า สปก.พป.กล่าวอีกว่า ขบวนการลักลอบตัดไม้ชิงชัน จะเป็นคนละกลุ่มกับขบวนการลักลอบตัดไม้พะยูน อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือและมีการเชื่อมโยงกับนายทุนภาคกลางส่วนนายทุนตัดไม้พะยูนจะเป็นนายทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเชื่อมโยงกับนายทุนภาคกลาง ปัจจุบันไม้พะยูนเริ่มลดน้อยลงทำให้มีการหันมาตัดไม้ชิงชันเป็นไม้หวงห้ามประเภทก เช่นเดียวกับไม้พะยูนแทน เพราะเนื้อไม้มีลักษณะใกล้เคียงกัน ดังนั้น จะต้องส่งกำลังเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 ชุดปฏิบัติการไปตรึงพื้นที่พร้อมตัดเส้นทางลำเลียงที่ผ่านมาได้เข้าตรวจสอบโรงไม้หินของบริษัทแพร่ศิลา จำกัด ในเขต อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ซึ่งสืบทราบมาว่ามีขบวนการขนย้ายไม้ลักลอบนำไม้ชิงชันไปเก็บซุกซ่อนไว้ก่อนจะขนย้ายส่งไปปลายทางใน กทม. และหาช่องทางส่งออกไปยังต่างประเทศ พบไม้ชิงชัน

แปรรูป 6 ท่อนเหลี่ยม และพบร่องรอยเศษขี้เลื่อยที่มาจากการแปรรูปไม้ชิงชันจำนวนมากกองทับถมอยู่หลายจุดในพื้นที่ดังกล่าวคาดว่ามีการแปรรูปไม้ต่อเนื่องมานาน จึงตรวจยึดดำเนินคดีและจะขยายผลถึงนายทุนต่อไป นอกจากนี้ จะส่งชุดปฏิบัติการไปตรึงกำลังในพื้นที่ป่าของ จ.พะเยาและเชียงราย ซึ่งมีไม้ชิงชันอยู่จำนวนมากเช่นกัน โดยจะส่งกำลังเข้าไปในวันที่ 18 พ.ค.นี้ ทั้งที่ป่ารอยต่อจ.แพร่-น่าน พะเยา และเชียงราย

“ไม้ที่จะต้องเผ่าระวังอย่างหนักนอกจากไม้ชิงชันแล้ว ยังมีไม้ประดู่ ที่มีอยู่ในป่าสงวนและป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศ ไม้สัก ไม้กระพี้ที่เขาคายไม่อย่างนั้นไม่มีค่าหมดประเทศแน่” นายอรรถพลกล่าว

วันเดียวกัน นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ออกประกาศปิดอุทยานแห่งชาติทางทะเลตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.-4 ต.ค. ประกอบด้วย 1.อุทยานแห่งชาติตะรุเตา บริเวณหมู่เกาะอาดัง-ราวี 2.อุทยานฯ หมู่เกาะเกตุรา บริเวณเกาะนุโหล่น เกาะหลาวเหลียง 3.อุทยานฯ หมู่เกาะระนอง บริเวณอ่าวไข่เต่า เกาะช้าง 4.อุทยานฯ หมู่เกาะลันตา บริเวณเกาะรอกใน เกาะรอกนอก เกาะโหลง เกาะห้า หินม่วง หินแดง 5.อุทยานฯ หมู่เกาะสิมิลัน และ 6.อุทยานฯ หมู่เกาะสุรินทร์ นอกจากนี้ ให้ปิดอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม บริเวณเกาะกระดาน เกาะแหวน เกาะมุก ถ้ำมรกต และกิจกรรมในทะเลทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.-30 ก.ย.นี้ เนื่องจากในทะเลฝั่งอันดามันมีมรสุมในช่วงลมทะเลตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าสู่ฝั่ง มีคลื่นลมรุนแรงอันตราย ไม่ปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวและให้ทรัพยากรการท่องเที่ยว ชายหาด แนวปะการัง ไม้ถูกรบกวนและฟื้นตัวตามธรรมชาติในช่วงปิดการท่องเที่ยวสำหรับการจัดเก็บเงินรายได้อุทยานฯ ทางทะเลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2559-30 เม.ย.2560 มีรายได้ 1,192 ล้านบาท มากกว่าปี 2559 ที่เก็บได้ 850 ล้านบาท ถึง 282 ล้านบาท

อธิบดีกรมอุทยานฯกล่าวด้วยว่า แต่ด้านบอุทยานฯทั่วประเทศ สามารถเก็บเงินรายได้ 6 เดือนแรกตั้งแต่ ต.ค.2559-เม.ย.2560 ได้ถึงกว่า 1,440 ล้านบาท ถือว่าสูงที่สุดตั้งแต่มีการจัดเก็บเงินรายได้มา อุทยานแห่งชาติที่จัดเก็บเงินรายได้สูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ 1.อุทยานฯ หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 2.อุทยานฯ หมู่เกาะสิมิลัน 3.อุทยานฯ อ่าวพังงา 4.อุทยานฯ เขาใหญ่ 5.อุทยานฯ เอรารัตน 6.อุทยานฯ เขาแหลม-หมู่เกาะเสม็ด 7.อุทยานฯ ดอยอินทนนท์ 8.อุทยานฯ หมู่เกาะลันตา 9.อุทยานฯ เขาตม และ 10.อุทยานฯ หมู่เกาะช้าง